

## Bảo toàn sự lựa chọn cho trẻ em và thanh thiếu niên

Ngày 01 Tháng Hai, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta đang đưa ra các chính sách nhằm bảo đảm trẻ em được hỗ trợ khi trở thành người lớn để trở nên con người mà các em mong muốn.

Chính phủ đang đưa ra các chính sách ở một số bộ nhằm bảo đảm những lựa chọn mà trẻ em và thanh thiếu niên có được trước khi có khả năng đưa ra những quyết định thay đổi cuộc sống và thường không thể đảo ngược của người lớn liên quan đến việc thay đổi giới tính sinh học, đồng thời bảo đảm phụ nữ và các trẻ em gái có cơ hội tham gia một cách an toàn và có ý nghĩa vào thể thao. Ngoài ra, chính phủ sẽ cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cho cộng đồng người chuyển giới của Alberta và hỗ trợ xã hội cho trẻ em được xác định là người chuyển giới và gia đình của họ.

## Hỗ trợ cho người chuyển giới trưởng thành

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho những người Alberta chuyển giới là cực kỳ quan trọng, đó là lý do tại sao chính phủ đang làm việc để đưa các chuyên gia y tế chuyên chăm sóc người chuyển giới trước và sau phẫu thuật cho người lớn đến Alberta. Việc có chuyên môn này trong tỉnh bang sẽ bảo đảm những người dân Alberta đang chuyển tiếp được cải thiện khả năng tiếp cận với một chuyên gia y tế có trụ sở tại Alberta để hỗ trợ họ với các nhu cầu y tế đặc biệt và phức tạp mà không cần phải đến Quebec, nơi hiện đang là thông lệ.

Ngoài ra, Y Tế Alberta sẽ phát triển một cơ quan đăng ký tư nhân gồm các chuyên gia y tế chuyên về lĩnh vực này để giúp những người chuyển giới Alberta dễ dàng tiếp cận điều trị và chăm sóc y tế cần thiết hơn.

## Các chính sách lấy trẻ em và thanh thiếu niên làm trung tâm

Trong những tháng tới, chính phủ Alberta sẽ thực hiện các chính sách y tế sau đây liên quan đến trẻ em được xác định là người chuyển giới:

- Cấm mọi hoạt động phẫu thuật chuyển đổi giới tính đối với trẻ vị thành niên từ 17 tuổi trở xuống.
- Việc sử dụng thuốc ngăn chặn tuổi dậy thì và liệu pháp nội tiết tố nhằm mục đích xác định lại hoặc khẳng định giới tính sẽ không được phép đối với trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, ngoại trừ những trẻ đã bắt đầu điều trị.
- Thanh thiếu niên trưởng thành, 16 và 17 tuổi, chỉ có thể chọn bắt đầu sử dụng thuốc ngăn chặn tuổi dậy thì và liệu pháp nội tiết tố nhằm mục đích xác định lại và khẳng định giới tính khi có sự chấp thuận của cha mẹ, bác sĩ và nhà tâm lý học.

Vì liên quan đến hệ thống giáo dục của Alberta, những cải cách sau sẽ được thực hiện:

- Phụ huynh phải được thông báo và chọn tham gia bất kỳ trường hợp nào khi giáo viên cung cấp hướng dẫn chính thức về chủ đề liên quan đến nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình dục con người.
- Tất cả các tài liệu hoặc bài thuyết trình của bên thứ ba liên quan đến nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình dục con người có sẵn trong các lớp học ở Alberta phải được Bộ Giáo Dục phê duyệt trước để bảo đảm chúng phù hợp với lứa tuổi.
- Phụ huynh phải đồng ý cho con mình từ 15 tuổi trở xuống thay đổi tên hoặc đại từ mà giáo viên, ban giám hiệu nhà trường và các nhân viên giáo dục khác sử dụng.
- Phụ huynh phải được thông báo cho con mình ở độ tuổi 16 hoặc 17 về việc thay đổi tên hoặc đại từ mà giáo viên, ban giám hiệu nhà trường và các nhân viên giáo dục khác sử dụng.

Chính phủ Alberta cũng đang phát triển một dự án thí điểm tư vấn nhằm giúp thanh thiếu niên được xác định là người chuyển giới và gia đình họ giải quyết các vấn đề và cuộc thảo luận thường khó khăn và phức tạp.

## **Phụ nữ, trẻ em gái và các vận động viên chuyển giới**

Cuối cùng, do có liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái và các vận động viên nữ chuyển giới, chính phủ Alberta sẽ làm việc với các tổ chức thể thao trong tỉnh bang để bảo đảm các vận động viên nữ có nguồn gốc sinh học có thể thi đấu ở hạng mục sinh học chỉ dành riêng cho nữ mà không

cần phải thi đấu với các vận động viên nữ chuyển giới trong khi cũng mở rộng các ban bộ dành cho cả nam và nữ hoặc các ban bộ trung lập về giới tính khác cho các cuộc thi thể thao để bảo đảm rằng các vận động viên chuyển giới có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào môn thể thao mà họ lựa chọn.

## Đa truyền thông

- Xem: [Thông điệp video của Thủ Hiến Smith](#)
- [Xem hợp báo](#)

## Yêu cầu về truyền thông

### **Sam Blackett**

587-589-6048

Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến